

# Cần xử lý nghiêm hành vi tháo dỡ trái phép tôn hộ lan

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng người dân cố tình tháo dỡ trái phép tôn hộ lan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Tôn hộ lan (hay còn gọi là hộ lan tôn lượn sóng) là một kết cấu của hạ tầng giao thông đường bộ có vai trò biệt quan trọng, thường được sử dụng trong các đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông, có tác dụng giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của tai nạn khi phương tiện giao thông va đập vào tôn hộ lan. Tôn hộ lan được lắp đặt tại các vị trí "điểm đen" thường xảy ra tai nạn hoặc các đoạn đường cong nhằm giảm thiểu thương vong. Việc tự ý tháo dỡ hộ lan đường bộ nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép được coi là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.



Lực lượng chức năng kiểm tra các điểm bị tháo dỡ trái phép tôn hộ lan trên tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường vành đai phía Nam, đoạn qua địa phận xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình), nhiều đoạn hộ lan, hàng rào chắn bảo đảm ATGT đã bị người dân tháo dỡ trái phép, tạo lối đi, lối vận chuyển, kinh doanh buôn bán các mặt hàng. Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Trên tuyến đường vành đai phía Nam, đoạn qua địa phận xã Vũ Chính ghi nhận 6 vị trí người dân tự ý tháo dỡ tôn hộ lan và tổ chức san gạt vật liệu xây dựng làm nơi kinh doanh buôn

bán. Khi phát hiện tình trạng trên, chính quyền địa phương đã nhắc nhở, tuyên truyền, ban hành văn bản yêu cầu dừng ngay việc vi phạm nhưng các hộ dân vẫn cố tình vi phạm, gây tình trạng mất ATGT tại khu vực này.

Vừa qua, lực lượng Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, đơn vị quản lý tuyến đường tổ chức hàn các điểm tôn hộ lan bị tháo dỡ; tổ chức thu dỡ, hoàn trả nguyên trạng tại một số vị trí vi phạm của người dân, từ

đó nghiêm cấm các hành vi vi phạm. Thiếu tá Nguyễn Duy Bình, Trưởng Công an xã Vũ Chính cho biết: Thời gian tới chúng tôi sẽ bố trí lực lượng tuần tra, mật phục nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự ATGT trên địa bàn xã cũng như tuyến đường vành đai phía Nam.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, tình trạng tháo dỡ tôn hộ lan nói riêng, phá hoại hệ thống ATGT nói chung không chỉ xảy ra ở tuyến đường

vành đai phía Nam thành phố mà còn diễn ra trên nhiều tuyến đường khác như quốc lộ 39, quốc lộ 37, quốc lộ 37B thuộc địa phận huyện Kiến Xương, lối đi phà cồn Nhất, đường tỉnh ĐT.454 thuộc địa phận huyện Hưng Hà, địa phận xã Vũ Hội (Vũ Thư)... Các vi phạm chủ yếu là tháo dỡ trái phép tôn hộ lan và hệ thống ATGT để mở lối đi riêng, đầu nối trực tiếp vào đường giao thông; san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép trong hành lang an toàn đường bộ làm nơi kinh doanh buôn bán... Nguyên nhân chủ yếu do ý thức của một số người dân chưa cao; ngoài ra tại một số đoạn tuyến chưa có đường gom để đầu nối vào đường giao thông, người dân gặp khó khăn trong đi lại nên đã tự ý mở lối đi.

Ông Phạm Quang Hưng, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông Vận tải) cho biết: Sở Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, nhằm ngăn chặn, hạn chế các hành vi phá hoại, Sở đề nghị chính quyền các địa phương có quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn cùng phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng tầm thực hiện bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nói chung, hệ thống ATGT đường bộ nói riêng.

Cùng với những biện pháp trên, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương cần tổ chức giải tán các điểm kinh doanh trái phép hai bên đường; đồng thời, việc dùng, đổ mua bán trên đường của người dân cần được xử lý nghiêm.

NGUYỄN THỜI - TRẦN TUẤN

## HƠN 27.500 HỌC SINH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/8, hơn 27.500 học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh chính thức tựu trường, bắt đầu năm học 2023 - 2024.

Trong ngày đầu tựu trường, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh tổ chức đón học sinh và hướng dẫn các em vào lớp học đã được sắp xếp theo kế hoạch. Giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội quy trường, lớp cho tất cả học sinh, giúp các em không bỡ ngỡ ở môi trường học tập mới. Ngoài ra, các phụ huynh cũng được thông báo các quy định của trường, khung thời gian năm học 2023 - 2024 và bộ sách giáo khoa lớp 1 được nhà trường chọn giảng dạy ở năm học mới.

Trước đó, các trường tiểu học đã tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị chu đáo hệ điều kiện để đón học sinh bước vào năm học mới. Theo kế hoạch, học sinh lớp 1 là khối lớp đầu tiên tựu trường, các khối lớp còn lại sẽ tựu trường vào ngày 28/8. Ngày 5/9, tất cả các trường trong toàn tỉnh sẽ tổ chức khai giảng năm học 2023 - 2024.

DẶNG ANH

## VŨ THƯ

### Tặng quà học sinh lớp 1 nhân ngày đầu tiên tới trường



Lãnh đạo huyện Vũ Thư tặng quà học sinh lớp 1 và giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đồng Thành.

Sáng ngày 21/8, các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư đã đến chúc mừng và tặng quà học sinh lớp 1 tại các địa phương: Đồng Thành, Nguyễn Xá, thị trấn Vũ Thư nhân ngày đầu tiên các em tới trường.

Năm học 2023 - 2024, huyện Vũ Thư có trên 3.500 học sinh lớp 1, tại 30 trường học trên địa bàn. Sáng ngày 21/8, các trường đồng loạt tổ chức đón học sinh lớp 1 vào trường. Đến thăm, kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo huyện yêu cầu các trường khẩn trương bố sung, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ dạy và học trong năm học mới, đặc biệt quan tâm ưu tiên các phòng học của khối lớp 1. Sau khi đón học sinh lớp 1, từ nay đến trước khai giảng các trường không dạy kiến thức ngay mà tập trung hướng dẫn học sinh lớp 1 về nề nếp sinh hoạt; kiểm tra và hướng dẫn các em kỹ năng sử dụng đồ dùng học tập, cá nhân... giúp học sinh sớm làm quen môi trường học tập mới.

Nhân ngày đầu tiên học sinh lớp 1 đến trường, các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư đã trao quà cho học sinh, giáo viên 3 trường, động viên thầy và trò các trường nỗ lực vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong năm học mới.

QUỲNH LƯU

## CÔNG AN HUYỆN TIỀN HẢI

# Quyết liệt đấu tranh với tội phạm

Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng tâm, Công an huyện Tiên Hải đã huy động lực lượng, phương tiện quyết liệt triển khai các mặt công tác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.



Mô hình camera an ninh tại xã An Ninh (Tiên Hải) góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiên Hải là địa bàn rộng, có nhiều đối tượng hình sự, ma túy, hoạt động của các loại tội phạm thời gian qua diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới trên không gian mạng. Điển hình, Công an huyện Tiên Hải đã phá án thành công, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Phúc, sinh năm 1996, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình có hành vi lừa đảo, dùng chiêu trò chính sách "bill" chuyển tiền để chiếm đoạt trên 16 triệu đồng của khách hàng. Qua điều tra mở rộng, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2022 đến tháng 4/2023 đối tượng Phúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở Hải Phòng, Hưng Yên và một số tỉnh lân cận.

Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Công an huyện Tiên Hải cho biết: Thời gian qua, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh truy

quét các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tội phạm có tổ chức, điểm nóng. Công an huyện chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội, cách thức phòng ngừa, tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã

hội. Thông qua công tác tuyên truyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, để cao cảnh giác, có biện pháp phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc nảy sinh trong đời

sống xã hội. Ngoài ra, phát huy vai trò của các lực lượng ở cơ sở, công an xã tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là tại các địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Công an và Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giác về tội phạm. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Tiên Hải đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, đạt nhiều kết quả. Trong đó, tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 47 vụ; đã điều tra 46 vụ, 150 đối tượng, khởi tố 23 vụ, 61 bị can, xử lý hành chính 12 vụ, 54 đối tượng...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tiên Hải được bảo đảm. Công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng công an.

MANH THẮNG

## Võ sĩ Nguyễn Tiến Long của Thái Bình đạt HCV giải vô địch MMA châu Á

Chiều ngày 20/8, giải võ thuật tổng hợp MMA châu Á đã khép lại với trận chung kết các hạng cân. Tại hạng cân 65kg truyền thống, võ sĩ Nguyễn Tiến Long của Thái Bình đã đạt HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại giải vô địch MMA châu Á.



Võ sĩ Nguyễn Tiến Long (người ngoài cùng bên phải) đạt huy chương vàng giải vô địch MMA châu Á.

Ở trận chung kết, võ sĩ Nguyễn Tiến Long dự kiến gặp đối thủ đến từ Singapore. Tuy nhiên, sau khi Tiến Long xuất hiện trên sàn đấu, ban tổ chức tuyên bố đối thủ của anh chấn thương, không tiếp tục thi đấu. Tám HCV về tay võ sĩ sinh năm 2002 của Thái Bình, từ đó giữ thành tích toàn thắng sau 3 trận tại giải đấu quốc tế này. Như vậy, sau 4 ngày tranh tài, đội tuyển MMA Việt Nam trong lần đầu tiên tham gia giải với 4 VĐV đã đạt 1 HCV, 1 HCB và 2 HCD.

Võ sĩ Nguyễn Tiến Long tham gia tập luyện và sinh hoạt tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thái Bình từ năm 2015 ở bộ môn wushu và kickboxing.

TU ANH

## AN TRÀNG

# Nói không với ma túy

Với quyết tâm không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào địa bàn, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) đã triển khai nhiều mô hình "xã an toàn về ma túy". Nhờ đó, từ năm 2017 đến nay trên địa bàn xã không còn người nghiện ma túy.

Xã An Tràng có 4 thôn, 1.867 hộ với gần 5.800 nhân khẩu, trong đó 2/3 dân số theo đạo. Do xã tiếp giáp với nhiều xã trong và ngoài huyện (Đông Tiến, Đông Hải, An Dục, An Vũ - Quỳnh Phụ và Đông Phương - Đông Hưng), địa bàn gần quốc lộ 10 nên tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Xác định khó khăn trên, xã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước năm 2017, cả xã có 3 trường hợp nghiện ma túy nhưng đều đã qua đời vì mắc bệnh. Với quyết tâm xóa bỏ triệt để tệ nạn ma túy, hàng năm xã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành

viên và các đoàn thể; đồng thời, phát động các thôn, họ giáo xây dựng một số mô hình quản chúng tự quản về ANTT tại cơ sở như mô hình "thôn Thượng, thôn Trung không có ma túy và tệ nạn xã hội"; mô hình "câu lạc bộ cựu chiến binh phòng, chống ma túy" ở 4 thôn; mô hình "đồng họ Vũ Đình, thôn Hồng Phong không có tệ nạn ma túy"... Ngay từ khi xây dựng các mô hình, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được đẩy mạnh, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn, thông qua các phong trào, hoạt động của đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ... Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín, trù trưởng họ giáo, trưởng dòng họ tích cực nêu gương, giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống, xây dựng lối sống lành mạnh, tuyệt

đối không nghe kẻ xấu rủ rê, lôi kéo mắc vào các tệ nạn xã hội.

Thôn Trung hiện có 156 hộ với 360 nhân khẩu, thôn có 1 họ giáo, tỷ lệ người dân theo đạo chiếm 30% dân số, do vậy công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội có nhiều thuận lợi. Ông Nguyễn Thế Hiến, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: Mặc dù số hộ trong thôn không nhiều nhưng tỷ lệ nam giới từ 16 tuổi trở lên chiếm từ 20 - 25% dân số, hầu hết đang làm trong các doanh nghiệp. Xác định lứa tuổi thanh niên dễ mắc các tệ nạn xã hội, sau khi xây dựng mô hình "thôn Trung không có ma túy và tệ nạn xã hội", Chi bộ thôn đã họp và triển khai tới các đoàn thể, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên. Ngoài các cuộc họp Chi bộ, đoàn thể, tranh thủ buổi tối, các thành viên được phân công đến từng gia đình để tuyên truyền về tác hại của ma túy, ký cam



Công an xã An Tràng ký cam kết với Chi bộ thôn Trung về thực hiện xây dựng xã an toàn về ma túy.

kết không mắc tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, vào các ngày cuối tuần tại các buổi lễ thành, Chi bộ thôn kết hợp với họ giáo tổ chức tuyên truyền cho giáo dân về những nguy hại, hệ lụy của tệ nạn ma túy. Nhờ đó, nhiều năm qua trong thôn không có người nghiện ma túy, ANTT được giữ vững.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về địa phương, tình hình ANTT trên địa bàn xã ngày càng được giữ vững. Trưởng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng Công an xã cho biết: Lực

lượng Công an xã tích cực tuần tra, nắm chắc tình hình ở cơ sở, quản lý chặt chẽ các đối tượng nghi liên quan đến ma túy. Thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, các trường hợp ra, vào tạm trú trên địa bàn. Bên cạnh đó, hàng năm lực lượng Công an xã tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết thực hiện không buôn bán, sử dụng, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn công tác phòng, chống

ma túy với đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đối với các trường học, Công an xã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa có nội dung phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức cho các em về tác hại của ma túy với bản thân, gia đình và cộng đồng, từ đó tránh xa ma túy... Bên cạnh đó, tại những khu vực dễ phát sinh các tệ nạn, xã đã lắp 15 mắt camera an ninh để thuận tiện cho việc theo dõi diễn biến hàng ngày; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhóm tự quản về ANTT trong việc cung cấp, theo dõi những đối tượng nghi liên quan đến ma túy; phối hợp với gia đình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để cảm hóa, giáo dục...

Nhờ làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, từ năm 2017 đến nay xã An Tràng luôn giữ vững danh hiệu "xã không ma túy", nhiều mô hình về an toàn không ma túy của các thôn, họ giáo hoạt động hiệu quả, được UBND huyện Quỳnh Phụ khen thưởng. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể phát huy hiệu quả các mô hình quản chúng tự quản về ANTT ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng lòng tránh xa tệ nạn ma túy, qua đó góp phần ổn định tình hình ANTT, tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm phát triển kinh tế.

NGUYỄN CƯỜNG